



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม
อำเภอหุ้งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายจอมปรานค์ ศรีอักษร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของตำบล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนาเกษม และคณะกรรมการพัฒนาตำบลนาเกษม จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษมขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาตำบลนาเกษม มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้ แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้ไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี ที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้ งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิด ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทำแผนการ ดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสัปดาห์

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชี
โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยละ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลนาอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑																	
						พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน / ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว / ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๘๙,๔๔๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา																		
๒	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	การเต้นประกอบเพลง การเล่านิทาน การวาดภาพ การระบายสี การปั้นดินน้ำมัน การปฏิบัติตามคำสั่ง ภาษาอังกฤษ การร้อยลูกปัด/ร้อยเชือก การสร้างภาพด้วยการฉีกปะ	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา																		
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	การแข่งขันการเล่นเกมส์ การประกวดเต้นประกอบเพลง	๕๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา																		
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและจัดตั้งที่อ่านหนังสือ(ห้องถื่นรักการอ่าน)	แข่งขันทักษะการอ่านภาษาไทย แข่งขันทักษะการเล่านิทานฯ จัดตั้งสถานที่อ่านหนังสือ จัดหาหนังสือที่มีความหลากหลาย	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลนาอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๕	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น	๑๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง	กองการศึกษา																	
๖	อุดหนุนโรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยาตามโครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๑,๑๔๐,๐๐๐	ร.ร.นาเกษมเจริญวิทยา	กองการศึกษา																	
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ตามโครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๓๐๘,๐๐๐	ร.ร.บ้านโนนใหญ่	กองการศึกษา																	
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองถาวรตามโครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๑๘๘,๐๐๐	ร.ร.บ้านหนองถาวร	กองการศึกษา																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลน่าอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓															
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน	อบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																
๒	โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันอันตรายจากสารเคมี	อบรมให้ความรู้และป้องกันอันตรายจากสารเคมี	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																
๓	โครงการอุดหนุนสำหรับการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๒	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๒	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																
๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๓	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๓	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																
๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๔	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๔	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																
๗	โครงการอุดหนุนสำหรับการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๕	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๕	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลนาอยู่เขตชูคุณธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑																
						พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๘	โครงการอุดหนุนสำหรับการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๖	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																	
๙	โครงการอุดหนุนสำหรับการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๗	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๗	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																	
๑๐	โครงการอุดหนุนสำหรับการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๘	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๘	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																	
๑๑	โครงการอุดหนุนสำหรับการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๙	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๙	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																	
๑๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๐	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																	
๑๓	โครงการอุดหนุนสำหรับการงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๑	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลนาอยู่เขตชุมชน คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการกองทุนขยะ	จัดตั้งกองทุนขยะ	๑๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปัญหาเสพติดในชุมชน	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลนาอยู่เขตชุมชน คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	การแข่งขันฟุตบอล(ชาย) การแข่งขันยิงบอลแม่น การโยนบอลลงตะกร้า(ญ) การแข่งขันวิ่งผลัด(ช/ญ) การแข่งขันชักเย่อ (ทีมผสม)	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลนาอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๑ แผนงานการศาสนาดำเนินธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓														
						พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	แข่งขันฟุตบอลชาย แข่งขันเซปักตะกร้อชาย แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง แข่งขันเปตองทีมผสม	๑๕๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา							←	→							
๓	โครงการจัดการแข่งขันเดินแอโรบิค	จัดการแข่งขันเดินแอโรบิค	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา			↔												
๔	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในอำเภอ	ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล/วอลเลย์บอล/เซปักตะกร้อ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา	←														
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะด้านกีฬา	การฝึกทักษะทางด้านฟุตบอล การแปบอล/การส่งบอล/การคอนโทรลบอล ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา															
๖	โครงการจัดงานประเพณี ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ (ประเพณีบุญบั้งไฟ)	ชบวนแห่บั้งไฟ / ชบวนพ้อนรำ การแข่งขันบั้งไฟสวยงาม	๕๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา							←	→							
๗	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา)	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษารณรงค์วันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา															
๘	โครงการร่วมงานประเพณีแข่งว้าวเป่าโหวตสมโภชน์ศาลหลักเมือง อำเภอทุ่งศรีอุดม	การประกวดรถว้าว/รถโหวต อุดม การพ้อนรำ/การแข่งขันเป่าโหวต	๖๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา			↔												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลน่าอยู่เขตชุมชนคุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๙	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	การแสดงของผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา							↔						
๑๐	โครงการเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมการจักสาน กิจกรรมการทอเสื่อ/ทอผ้าชนิดๆ	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา									↔				
๑๑	โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	อบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	๔๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา					↔								
๑๒	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขำและตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขำและตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองการศึกษา											↔		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลนาอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓													
						พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	ปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	๑๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด														
๒	โครงการรณรงค์ทำความสะอาดปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ	ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด														
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๔๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด														
๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน	อบรมและศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลน่าอยู่เขตชุมชนธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๑ แผนงานงบกกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																
						พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ. ๒๕๖๓														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบกองทุนประกันสังคม	๑๕๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด	←																→
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	๕,๕๐๓,๒๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด	←																→
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ	๒,๓๕๘,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด	←																→
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด	←																→
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด	←																→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพหิตความยากจน

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพหิตความยากจน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																	
						พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน และพนักงานจ้าง	๑๕๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																		
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																		
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๕๐๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																		
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																		
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	อบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๘๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																	
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๑๕๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองคลัง	←																	→
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้แก่ประชาชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองคลัง				←														→

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑																
						พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด			←				→										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสามัคคี

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓															
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด				←												→
๒	โครงการอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป	อบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด				←												→
๓	โครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับท้องถิ่น	จัดทำเวทีประชาคมระดับท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด		←														→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																
						พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ.หนองถาวร ม.๒ ซอยหลังหมู่บ้านทางทิศใต้ไปโรงเรียน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๘,๐๐๐	บ้านหนองถาวร ม.๒	กองช่าง																	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ.โนนสว่าง ม.๖ ซอยบ้านนายสุดใจ รัตนกุล	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตารางเมตร	๑๗๐,๐๐๐	บ้านโนนสว่าง ม.๖	กองช่าง																	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.น้อยพัฒนา ม.๗ สายบ.น้อยพัฒนา ม.๗ ไป บ.ห้วยสำราญ เขต ต.แก้ง	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๒.๕๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	บ้านน้อยพัฒนา ม.๗	กองช่าง																	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																	
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ.ศรีอรุณ ม.๑๐ สายรอบหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๘๖,๐๐๐	บ้านศรีอรุณ ม.๑๐	กองช่าง																		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ.โนนใหญ่ ม.๕ สายจากสี่แยกบ้านกำนัน ไป บ.นาอุดม ต.โนนสมบูรณ์	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๗๔ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	บ้านโนนใหญ่ ม.๕	กองช่าง																		
๖	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรัง บ.นาเจริญ ม.๔ สายข้างบ้านนางพรรณณี หอมวัน ไปนา นางแต้ว	ขนาดผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร	๔๗,๐๐๐	บ้านนาเจริญ ม.๔	กองช่าง																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																	
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๗	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ.โนนกลาง ม.๘	วางระบบท่อประปา PVC ขนาด ศก. ๒.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ และระบบท่อส่งน้ำดิบ ขนาด ศก. ๑.๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ นิ้ว	๒๐๐,๐๐๐	บ้านโนนกลาง ม.๘	กองช่าง																		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย อบ. ๓๑๕๗ ช่วงบ้านนายสุนทร วงศ์พุทโธ - นา นายนอง คำโสภา หมู่ ๑	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๓.๕๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๐๐๐	บ้านนาเกษม ม.๑	กองช่าง																		
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ.นาเกษม ม.๙ คุ่มป่าช้า ไปหนองคู	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม	๒๐๐,๐๐๐	บ้านนาเกษม ม.๙	กองช่าง																		
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ.หนองถาวร ม.๒ สายทิศใต้หมู่บ้านจากประปาหมู่บ้าน ไปโรงเรียน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม	๔๒,๐๐๐	บ้านหนองถาวร ม.๒	กองช่าง																		
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ.โนนสนาม ม.๓ สายหน้าโรงเรียนคำแดง ปักษาพันธ์ ไปบ. ทุ่งช้าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม	๑๗๖,๐๐๐	บ้านโนนสนาม ม.๓	กองช่าง																		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																	
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓ก														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑๒	.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสายดับ บ.นาเจริญ ม.๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม	๑๕๐,๐๐๐	บ้านนาเจริญ ม.๔	กองช่าง			←															→
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ.นาเกษม ม.๙ สายบ.นาเกษม ม.๙ ไป บ.โนนใหญ่ ม.๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม	๑๕๐,๐๐๐	บ้านนาเกษม ม.๙	กองช่าง			←															→
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ.ศรีเมือง ม.๑๑ สายบ.ศรีเมือง ม.๑๑ ไปหนองเขียด	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม	๒๐๐,๐๐๐	บ้านนาเกษม ม.๙	กองช่าง			←															→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑																	
						พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการก่อสร้างพื้น คสล.รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่ ม.๕	หนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๑ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนใหญ่	กองการศึกษา																		
๒	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น	๑๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง	กองการศึกษา																		

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลนาอยู่เขตชุมชนคุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓																		
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานพนักงาน เตี้ย ปรับสูงต่ำด้วยระบบ ไฮดรอลิกขาเป็นไฟเบอร์ มี กระดูกกลางล้อ ๕ แฉก	๕๗,๒๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																			
๒	เครื่องเสียงพร้อมไมค์	เครื่องควบคุมชุดประชุม พร้อมเครื่องขยาย เสียง จำนวน ๑ เครื่อง ชุดไมค์ประชุม สำหรับประธานที่ ประชุม พร้อมลำโพงในตัว ขนาด ๓ WATT ๘ OHM จำ นวน ๑ ชุดฯ ชุดไมค์ประชุม สำหรับผู้ร่วมประชุม พร้อม ลำโพงในตัว ขนาด ๓ WATT ๘ OHM จำนวน ๑ ๕ ชุด	๕๗,๔๕๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด																			

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลนาอยู่เขตชูคุณธรรม คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ
 ๑.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓										
						พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๓	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI LUMEN S จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๗๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด				←————→							
๔	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (SMART CARD READER)	อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (SMART CARD READER) จำนวน ๔ เครื่อง	๒,๘๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด				←————→							
๕	โต๊ะพับสแตนเลส	เป็นโต๊ะพับสแตนเลส ขนาดกว้าง ๗๕ เซนติเมตร ยาว ๑๘๐ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร	๒๘,๐๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด				←————→							
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	อบต.นาเกษม	สำนักงานปลัด				←————→							

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลนาอยู่เขตชุมชน คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓															
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๗	เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว ดำ) ความเร็ว ๑๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองคลัง																
๘	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	อบต.นาเกษม	กองคลัง																

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑. ตำบลนาอยู่เขตชุมชน คุณภาพชีวิตเลิศล้ำ

๑.๑แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓															
						พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์	กองคลัง																

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
